

CÔNG AN XÃ BÌNH LÃNG

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CẤP MỚI, ĐỔI LẠI CCCD GẮN CHÍP.

Kính thưa toàn thể nhân dân! Ngày 3/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1368/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD). Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần cải cách hành chính phục vụ Nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hoạt động nghiệp vụ khác của lực lượng Công an nhân dân.

1. Bộ Công an xây dựng hệ thống sản xuất, cấp và quản lý CCCD thống nhất, đồng bộ, hiện đại từ Trung ương tới Công an các địa phương và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các thông tin của công dân thường xuyên được thu thập, cập nhật, khai thác, chia sẻ nên khi công dân làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD rất thuận tiện, công dân có thể đến bất cứ điểm tiếp dân nào của cơ quan Công an cũng có thể thực hiện việc cấp CCCD mà không nhất thiết phải về nơi đăng ký thường trú. Bộ Công an đồng thời triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp CCCD, cấp Giấy xác nhận số CMND trực tuyến, cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử... Do đó sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho công dân và tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí, đồng thời khi thực hiện các giao dịch khác cũng rất thuận tiện và nhanh chóng.

2. Việc triển khai thành công dự án sẽ tạo dựng được cơ sở dữ liệu về thông tin của công dân trong toàn quốc với độ chính xác cao, đầy đủ và khả năng truy nguyên đồng nhất mỗi công dân được cấp 01 số thẻ CCCD cũng là số định danh cá nhân; trên thẻ CCCD được gắn chip điện tử để lưu trữ thông tin cá nhân của công dân để các Bộ, ngành, đơn vị có thể khai thác thông tin và ghi thông tin trên chip phục vụ quản lý nhà nước.

3. Việc triển khai thành công dự án sẽ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt. Công dân được đảm bảo quyền lợi về CCCD phục vụ giao dịch cá nhân nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí, công sức đi lại; cơ quan Nhà nước sẽ được hưởng những dịch vụ công tốt nhất, được kết nối, khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý của mình nhanh chóng, chính xác, độ tin cậy cao; minh bạch hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian trả kết quả của dịch vụ hành chính công.

4. Qua triển khai dự án, thông tin của người dân từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu CCCD và trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thống nhất, quản lý. Thông tin có độ chính xác cao phục vụ đặc lực cho công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm một cách nhanh chóng, chính xác.

Về cơ bản, thẻ CCCD mẫu mới khác thẻ CCCD hiện nay là gắn chip thay vì mã vạch; mã số định danh và các thông tin khác không thay đổi. Thẻ CCCD gắn chip có nhiều ưu điểm hơn so với thẻ CCCD sử dụng mã vạch như:

5. Độ bảo mật cao hơn, có thể lưu trữ được nhiều trường thông tin hơn, có thể tích hợp thêm các thông tin của các bộ, ngành khác về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bằng lái xe... và nó phù hợp với xu thế công nghệ số như hiện nay so với việc sử dụng thẻ mã vạch CCCD.



6. Thẻ CCCD có gắn chip điện tử có lượng thông tin lưu trữ lớn hơn nhiều lần so với thẻ CCCD mã vạch, có thể lưu trữ nhiều loại giấy tờ có giá trị khác... Qua đó, có thể phòng tránh được việc các loại giấy tờ bị giả mạo cũng như chi phí cho việc công chứng giấy tờ truyền thống, tạo sự thuận lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch, dịch vụ trực tuyến của Chính phủ điện tử. Đáng chú ý, khi thẻ CCCD gắn chip điện tử có tích hợp đầy đủ các thông tin, lúc đó người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ, mà chỉ cần dùng thẻ CCCD có gắn chip thì sẽ thực hiện được các giao dịch.

7. Mức độ bảo mật của chip rất cao nên thông tin định danh của công dân được lưu trên CCCD gắn chip là không thể thay đổi và không thể giả mạo. Việc đối sánh sinh trắc học có thể được thực hiện ngay trên chip, hạn chế tối đa giả mạo danh tính. Ngoài ra, việc xác thực danh tính có thể thực hiện offline mà không cần đường truyền Internet.

Để thực hiện dự án trên, hiện nay Công an huyện Tứ Kỳ đang có hai tổ công tác phục vụ việc cấp, đổi thẻ CCCD gắn chip trên địa bàn toàn huyện. Một tổ làm tại trụ sở Công an huyện, một tổ lưu động làm tại trụ sở các xã (*Lịch làm tại các xã sẽ thông báo cụ thể sau*). Thời gian các tổ làm việc tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ 7 và Chủ Nhật từ 7h đến 22h trong ngày. Khi đi làm thủ tục cấp, hoặc đổi thẻ CCCD gắn chip đề nghị nhân dân mang theo các giấy tờ tùy thân bản gốc gồm: CMND, hoặc CCCD cũ, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn (nếu có). Tất cả các giấy tờ mang theo không cần photocopy, chỉ xuất trình bản gốc trong quá trình làm CCCD gắn chip. Vậy công an xã Bình Lăng xin trân trọng thông báo để nhân dân nắm được và thực hiện.

Trưởng Công an xã



Trung tá Nguyễn Ngọc quang

